

สิงหาคม 2567

## ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ

เรื่อง สำนักงานสถิติแห่งชาติ สํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2567  
(ครบ 1 ปี)



สำนักงานสถิติแห่งชาติ สํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2567 (ครบ 1 ปี) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 สิงหาคม พ.ศ. 2567

ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2567 (ครบ 1 ปี) นำโดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ภายใต้วิสัยทัศน์ Thailand Vision “IGNITE THAILAND: จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” มุ่งเป้าพัฒนาประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน ครอบคลุมทั้งการท่องเที่ยว การรักษาพยาบาลและสุขภาพ อาหาร การกิน การผลิตยานยนต์แห่งอนาคต เทคโนโลยี และการเงิน ซึ่งได้มีการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายรัฐบาลด้านต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ ผ่านมาตรการ/โครงการ อาทิ แก้ปัญหานี้สิน พักหนี้เกษตรกร ลดภาระค่าใช้จ่าย ผลักดันการสร้างรายได้จาก

การท่องเที่ยว เป็นต้น โดยสสช. จะเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบาย/มาตรการ/โครงการของรัฐบาล ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของประเทศ ความคิดเห็นและสะท้อนปัญหาของประชาชนในเรื่องความต้องการให้รัฐบาลดำเนินการเร่งด่วน เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการติดตามประเมินผล และวางแผนกำหนดนโยบายในการบริหารประเทศให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

ทั้งนี้ ผลการสำรวจที่ได้ ผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐและภาคประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยภาครัฐใช้เป็นข้อมูลในการติดตาม ประเมินผล และวางแผนการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่วนภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อการดำเนินงานที่ผ่านมาของรัฐบาล รวมทั้งความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการบริหารประเทศ จึงขอความร่วมมือประชาชนโปรดให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงแก่ “คุณมาติ” ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ดร.ปิยนุชฯ กล่าว

\*\*\*\*\*

กองสถิติสารสนเทศ กลุ่มสถิติเพื่อการบริหารงานภาครัฐ 2 โทรศัพท์ 0 2143 1340 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Nareerat@nso.go.th  
สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2141 7485 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ prgroupnso@gmail.com

ร่วมสร้างอนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ